

ยุทธศาสตร์กรมพิธีการทูต
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านพิธีการทูตของไทยที่มีบทบาทนำในการใช้พิธีการทูตเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

พันธกิจ

- ส่งเสริมสถานะและบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน
- ให้คำปรึกษาและกำหนดแบบแผนพิธีการทูตในการปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ
- กำกับดูแลงานด้านพิธีการทูต ได้แก่ ด้านแบบพิธี การรับรอง รวมถึงด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสมตามหลักประติบัติสากล และรักษาผลประโยชน์ของประเทศ
- รวบรวมองค์ความรู้ ศึกษา คิดค้น และกำหนดแนวปฏิบัติด้านพิธีการทูตเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และสอดคล้องกับหลักประติบัติสากล
- นำงานพิธีการทูตมาเป็นเครื่องมือสนับสนุนประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลในการบรรลุเป้าหมายของนโยบายต่างประเทศ
- พัฒนาศักยภาพของบุคลากรกรมพิธีการทูตให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านพิธีการทูตอย่างรอบด้าน
- ปลูกฝังบุคลากรของกรมพิธีการทูตให้ตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นต่อหลักการคุณธรรมและจริยธรรม และดำเนินการตามกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน
- นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานและการให้บริการ/การอำนวยความสะดวกในงานพิธีการทูตทุกมิติแก่คณะผู้แทนทางทูต ทางกงสุล และเจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย

เป้าประสงค์

- คณะผู้แทนทางทูตและทางกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ
- กรมพิธีการทูตเป็นองค์กรนำในการกำหนดแบบแผนพิธีการทูตในการดำเนินนโยบายด้านการต่างประเทศ โดยเป็นแหล่งองค์ความรู้ที่มีความน่าเชื่อถือ และใช้ในการอ้างอิงได้ในระดับประเทศ
- ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของประเทศไทยได้รับการเคารพ ทัดเทียมกับนานาชาติอย่างเหมาะสม แนวปฏิบัติด้านพิธีการทูตของไทยได้รับการยอมรับในระดับสากล
- กระทรวงการต่างประเทศสามารถใช้พิธีการทูตในการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและความสัมพันธ์อันดีกับนานาชาติ
- กระทรวงการต่างประเทศสามารถนำพิธีการทูตเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำหลักประติบัติต่างตอบแทนมาใช้ประกอบการดำเนินงานด้านพิธีการทูตในหลากหลายมิติ
- บุคลากรกรมพิธีการทูตมีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านพิธีการทูตอย่างรอบด้าน
- บุคลากรของกรมพิธีการทูตตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นต่อหลักการคุณธรรมและจริยธรรม และดำเนินการตามกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน โดยการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อให้กรมพิธีการทูตเป็นองค์กรคุณธรรม
- กรมพิธีการทูตนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงาน และการให้บริการ/การอำนวยความสะดวกในงานพิธีการทูตทุกมิติ แก่ คณะผู้แทนทางทูต ทางกงสุล และเจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย ทำให้การปฏิบัติงานและการให้บริการ/การอำนวยความสะดวกฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น สะดวกและรวดเร็ว สอดคล้องกับนโยบาย Digital Government และ e-Service ของรัฐบาล
- ประเทศไทยมีองค์ความรู้ด้านพิธีการทูตที่มีมาตรฐานสากล ทันสมัย มีการปฏิบัติที่ถูกต้องสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ของประเทศไทย รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของประเทศ โดยมีการกำกับดูแลการใช้อำนาจและดุลยพินิจของบุคลากรด้านพิธีการทูตที่เหมาะสมและเป็นไป โดยสุจริตและมีการบูรณาการดำเนินงานกับหน่วยราชการและหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์กรมพิธีการทูต
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

“เสริมสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทย โดยผ่านหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต กงสุล และองค์การระหว่างประเทศประจำประเทศไทย ผ่านการศึกษาโครงการในพระราชดำริ การพัฒนาอย่างยั่งยืน การใช้พลังสร้างสรรค์ (soft power) ฯลฯ”

เป้าหมาย

เพื่อให้คณะผู้แทนทางทูต ทางกงสุล และเจ้าหน้าที่ องค์การระหว่างประเทศประจำประเทศไทยได้มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศ และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ รวมทั้ง เห็นศักยภาพของไทยด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ การคมนาคม การท่องเที่ยว/ การดำเนินการที่สอดคล้องวาระสำคัญของโลก เช่น BCG Model และ SDGs / ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ไทย และ soft power ทั้งนี้ เพื่อให้คณะทูตฯ เข้าใจไทย เกิดทัศนคติที่ดี เกิดความเชื่อมั่น ช่วยยกระดับสถานะและบทบาทประเทศไทยในเวทีโลก

ตัวชี้วัด

จัดโครงการนำคณะทูตฯ ทักษะศึกษาโครงการพระราชดำริและเรียนรู้เกี่ยวกับศักยภาพของประเทศไทยและอัตลักษณ์ไทยในจังหวัดพื้นที่เป้าหมาย อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

“พัฒนานโยบาย/รูปแบบงานบริการและเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และผลประโยชน์ของประเทศ ผ่านงานด้านพิธีการทูตของกรมพิธีการทูต”
“พัฒนารูปแบบการปฏิบัติงาน และการให้บริการ/การอำนวยความสะดวกในงานพิธีการทูตทุกมิติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สะดวกและรวดเร็ว โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้”

เป้าหมาย

เพื่อพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงาน และการให้บริการ/การอำนวยความสะดวกในงานพิธีการทูตทุกมิติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สะดวกและรวดเร็ว โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย e-Service และ digital government ของรัฐบาล สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาชาวโลกช่วยยกระดับสถานะและบทบาทประเทศไทยในเวทีโลก

ตัวชี้วัด

พัฒนา/ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบสารสนเทศด้านงานพิธีการทูตในมิติต่าง ๆ อย่างน้อย ๑ งานต่อปี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

“เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความรู้ความเข้าใจด้านพิธีการทูตให้กับส่วนราชการ องค์กร และสาธารณชน (Protocol Outreach)”

เป้าหมาย

เพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนและหน่วยงานของคณะทูตฯ ในการให้ความรู้ความเข้าใจในงานพิธีการทูตในทุกมิติ ทั้งด้านแบบพิธีการทูต การรับรอง การเยือนของบุคคลสำคัญต่างประเทศ การประชุมระหว่างประเทศ และด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบหลักการ และแนวปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนางานพิธีการทูตในทุกมิติไปสู่มาตรฐานสากล คณะทูตฯ เกิดความเชื่อมั่นช่วยยกระดับสถานะและบทบาทประเทศไทยในเวทีโลก

ตัวชี้วัด

จัดโครงการประชุม/สัมมนากับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรค หรือถอดบทเรียนในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานพิธีการทูตในมิติต่าง ๆ อย่างน้อย ๒ - ๓ ครั้งต่อปี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

“เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมพิธีการทูตให้มีความเชี่ยวชาญในงานพิธีการทูต”
“ปลูกฝังบุคลากรกรมพิธีการทูตให้ยึดมั่นต่อหลักการคุณธรรมและจริยธรรม และดำเนินการตามกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน”

เป้าหมาย

เพื่อให้กรมพิธีการทูตเป็นแหล่งองค์ความรู้ด้านพิธีการทูตที่มีความน่าเชื่อถือ และใช้ในการอ้างอิงได้ในระดับประเทศ มีองค์ความรู้ด้านพิธีการทูตที่มีมาตรฐานสากล ทันสมัย มีการปฏิบัติที่ถูกต้องสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย รวมทั้งมีการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรกรมพิธีการทูตให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านพิธีการทูตอย่างรอบด้าน ควบคู่ไปกับการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นต่อหลักการคุณธรรมและจริยธรรม และดำเนินการตามกรอบแนวทางการป้องกัน การรับสินบน โดยการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งนี้ เพื่อให้กรมพิธีการทูตมีความเป็นเลิศด้านแนวปฏิบัติด้านพิธีการทูตและเป็นองค์กรคุณธรรม

ตัวชี้วัด

ส่งเสริม/สนับสนุนการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรของกรมพิธีการทูตทุกสายงานและทุกระดับเข้ารับการศึกษา/อบรม/ดูงานในหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดโดยหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงฯ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรของกรมฯ มีโอกาสเพิ่มพูนองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพในมิติที่หลากหลาย รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และศักยภาพดังกล่าวในการปฏิบัติงานด้านพิธีการทูต รวมทั้งจัดการประชุม/สัมมนาเพื่อปลูกฝังค่านิยมด้านคุณธรรมและจริยธรรม และยึดมั่นในนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี